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“ชาญณรงค์” เผย สมศ.พร้อมปฏิบัติตามมติซูเปอร์บอร์ดการศึกษา
รอปฏิรูปให้ชัดเจนก่อนเริ่มประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ชี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ปฏิรูป
สมศ.เตรียมปรับแผนงบฯ ปี 59 ใหม่หลังไม่ได้เริ่มประเมิน ม.ค.59 แล้ว

วันนี้(3 พ.ย.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ ซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้ปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ว่า
สมศ.อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อมติของคณะกรรมการฯ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาเป็นอย่างไร สมศ. ก็ต้องปฏิบัติตามมตินั้น
ทั้งนี้การปฏิรูปการศึกษาเป็นความหวังของทุกคน จึงเป็นเรื่องดีหากรอให้การปฏิรูปมีความชัดเจนก่อน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับการปฏิรูป ดังนั้นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ.
จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องรอให้การปฏิรูปเสร็จเรียบร้อยก่อน

“สมศ. เกิดขึ้นมา 15 ปีแล้ว จึงเป็นโอกาสดีที่ในระหว่างนี้เราจะได้ทบทวน และปฏิรูป สมศ. ไปพร้อมๆ
กับการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องเครื่องมือ เกณฑ์ และตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน
ซึ่งต้องวิเคราะห์ออกมาว่ามีอะไรบ้างที่ถูกต้องแล้ว และยังมีจุดใดที่ยังบกพร่อง
เพราะที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เข้ารับการประเมินค่อนข้างมาก
ขณะเดียวกันจะยกระดับมาตรฐานผู้ประเมินให้มีความน่าเชื่อ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วย” ศ.ดร.ชาญณรงค์
กล่าวและว่า หลังจากนี้ต้องดำเนินการปรับแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 กันใหม่
เพราะในแผนเดิมกำหนดว่าจะมีการประเมินรอบสี่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559
แต่ในเมื่อไม่ได้ประเมินตามที่กำหนดไว้แล้ว ก็ต้องมาวางแผนการทำงานกันใหม่ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
และใช้งบประมาณเท่าใด ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก่อนเสนอ
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป.
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